

# CPT เดินหน้าขยายตลาดอาเซียน

## • ตั้งสำนักงานขายที่อินโดฯ-เวียดนาม-ฟิลิปปินส์

CPT รุกขยายตลาดอาเซียน หุ่่ม 70 ล้านบาท ตั้งสำนักงานขายในอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ คาดเสร็จไตรมาส 3/2561 เจาะกลุ่มลูกค้าโรงงานน้ำตาล หนุ่่นปี 2563 ทำรายได้ต่างประเทศ 500 ล้านบาท โต 5 เท่าจากปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPT เปิดเผยว่า บริษัทหุ่่มงบประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อตั้งสำนักงานขายในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2561 เพื่อเตรียมพร้อมเข้าไปขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ 3 ประเทศดังกล่าว ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี และมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบริษัทจะมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าโรงงานน้ำตาลเป็นอันดับแรก ก่อนจะขยายไปสู่อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เหล็ก และกระดาษ โดย CPT จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี ในการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย งานออกแบบและจัดหาตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิต การติดตั้งตู้ไฟฟ้ากำลังระดับแรงดันปานกลาง (MV Switchgear Panel) และตู้จ่ายไฟฟ้าระดับแรงดันต่ำ

โดยรวมถึงงานติดตั้งเดินสายระบบไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นบริษัทจากต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทเชื่อมั่นว่าจากความสำเร็จของผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา จะเป็นเครื่องชี้วัดถึงศักยภาพในการให้บริการ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี



สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ

ขณะที่ บริษัทมั่นใจว่าหลังจากตั้งสำนักงานขายใน 3 ประเทศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำให้ CPT สามารถทำการตลาดเจาะเข้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะส่งผลดีต่อการเติบโตของรายได้จากตลาดต่างประเทศ

ดังนั้น ในปี 2563 ทางบริษัทตั้งเป้าจะมีรายได้จากตลาดต่างประเทศอยู่ที่ระดับ 500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% ของรายได้รวมทั้งหมด ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศอยู่ที่ระดับ 10% หรือคิดเป็นประมาณ 100 ล้านบาท

"เรามั่นใจในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่า จะสามารถชิงความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดต่างประเทศได้ เนื่องจาก CPT มีความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยประสบการณ์ในการเป็นผู้อุปถัมภ์ระบบไฟฟ้าสำหรับควบคุมเครื่องจักร ซึ่งได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเราประเมินว่ารายได้จากต่างประเทศจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาส 1/2562 เป็นต้นไป" นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้านนางสาวจตุรนต์ชัยพร ทองสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน CPT เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท ไทย เทอร์โบ เจเนอเรเตอร์ จำกัด (TTG) เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชั่น จำกัด มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 60% และ TTG ถือหุ้น 40%

โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ จัดหาระบบไฟฟ้าและพลังงาน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กถึงขนาดกลางและปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อขยายช่องทางธุรกิจ และเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการร่วมทำธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหาระบบไฟฟ้าและพลังงาน โดยมีเป้าหมายจะรับออกแบบ จัดทำ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กถึงขนาดกลางแบบครบวงจร ให้แก่ผู้ประกอบการโรงเลื่อยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีวัสดุที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวลได้เป็นอย่างดี ■